

(สำหรับผู้ปกครอง)

เหตุผลซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับเงินช่วยเหลือแม้จะเกินกว่าเกณฑ์จำนวนเงินอนุมัติและเอกสารที่จำเป็น

สำหรับผู้ที่ย้ายตามเหตุผลด้านล่างนี้ แม้จะเกินกว่าเกณฑ์จำนวนเงินอนุมัติก็อาจมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือได้
* เนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์ ดังนั้นจึงอาจไม่ได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือแม้จะยื่นเอกสารที่จำเป็นแล้วก็ตาม จึงขอให้โปรดทราบ

	เหตุผล	เอกสารที่จำเป็น (ใช้สำเนาได้)
ก.	เนื่องจากอยู่ระหว่างการว่างงาน ดังนั้นเงินได้ในระหว่างปี 2023 จึงใช้ไม่ถึง (ระยะเวลาการว่างงานเป้าหมาย : 1 มกราคม 2024 ~ 31 มีนาคม 2025) ※การออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุไม่ถูกรวมอยู่ในสถานะการว่างงาน ※วันที่อนุมัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อันก่อให้เกิดเหตุผล	ใบรับรองผู้มีคุณสมบัติรับเงินประกันการว่างงาน (ระยะเวลาการรับเงินตั้งแต่ 1 มกราคม 2024 ~ 31 มีนาคม 2025 หรือรายการที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว) ※ กรณีไม่ได้รับเงินประกันการว่างงาน เอกสารแจ้งเริ่ม/ปิดกิจการส่วนตัว
ข.	เนื่องจากอยู่ระหว่างการหยุดงานจากความเจ็บป่วย ดังนั้นเงินได้ในระหว่างปี 2023 จึงใช้ไม่ถึง (ระยะเวลาการหยุดงานเป้าหมาย : 1 มกราคม 2024 ~ 31 มีนาคม 2025) ※วันที่อนุมัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อันก่อให้เกิดเหตุผล	เอกสาร 2 ฉบับต้นสำเนา (ระยะเวลาการหยุดงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2024 ~ 31 มีนาคม 2025 หรือรายการที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว) (1) "หนังสือรับรองการหยุดงาน" ฯลฯ ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ออกให้ ※เอกสารซึ่งระบุระยะเวลาหยุดงาน (กำหนดการ) (2) ใบรับรองแพทย์ ※เอกสารที่ทำให้เข้าถึงสถานการณ์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลานาน
ค.	(1) เกี่ยวกับเงินที่ได้รับในปี 2023 ให้ยื่นภาษีเงินได้หลังช่วงกำหนดยื่น และเงินค่ารักษาพยาบาลที่ถูกลดหย่อนดังกล่าว จะเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ระยะเวลาที่กำหนด: 1 ม.ค.2023 ~ 31 ธ.ค. 2023) (2) หากยอดรวมค่ารักษาพยาบาลเป็นเวลา 12 เดือน ติดต่อกันหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2024 เกิน 100,000 เยน แล้ว จำนวนเงินส่วนเกินจะเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนเงินมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง (2024 ๓๓๖๖๖ 1 ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖) ※พิจารณาเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เท่านั้น ※กำหนดการในการอนุมัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุอันควร ※สามารถยื่นแยกได้ทั้ง (1) และ (2) ตามที่ระบุไว้ด้านขวาแต่จะพิจารณาเฉพาะยอดค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าเท่านั้น	กรณีที่เข้าเกณฑ์ตามข้อ(1) หนังสือรับรองจำนวนเงินการเสียภาษี (ยกเว้นภาษี) ที่มาจากแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ※ กรุณาดำเนินการขอลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลในปี 2023 ด้วยตนเองและยื่นหนังสือรับรองจำนวนเงินการเสียภาษี (ยกเว้นภาษี) ที่แสดงค่ารักษาพยาบาลที่ลดหย่อนมาแล้ว ※สำหรับผู้ที่ดำเนินการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลในช่วงยื่นภาษีเงินได้ปี 2023 และ ณ วันที่ 1 ม.ค.2024 ก็ยังเป็น ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองควาซากิไม่จำเป็นต้องยื่นหนังสือรับรองจำนวนเงินการเสียภาษี (ยกเว้นภาษี) กรณีที่เข้าเกณฑ์ตามข้อ(2) สำเนาเอกสารที่แสดงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ (2) ด้านซ้าย (เช่น หนังสือแจ้งค่ารักษาพยาบาลที่ออกโดยสำนักงานประกันสุขภาพ หรือ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล) ※กรณีที่มีค่าขาดเคย เช่น เงินที่จ่ายให้เป็นครั้งคราว อาทิ การรักษาตัวในโรงพยาบาล, ค่าขาดเคยตลอดบุตร ฯลฯ กรุณา นำเอกสารเหล่านี้มาด้วย ※เนื่องจากเอกสารที่ใช้ในทางพิจารณานี้ไม่สามารถคืนได้ สำหรับผู้มีกำหนดการ เช่น ยื่นแบบแสดงรายการภาษียื่น
ง.	ได้รับการใช้บังคับการไม่เสียภาษีหรือการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีชาวเมือง ※ไม่รวมกรณีที่เกิดจากการปรับโทษการขาดทุนจากการขายหรือโอนสินทรัพย์ อาทิ ที่ดิน, อาคาร หรือหุ้น ฯลฯ หรือการหักค่าซื้อบ้าน ※จำเป็นต้องรับรองสถานการณ์ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน	เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งด้านล่างนี้ ※สำหรับ ง. ถึง ข. กรุณายื่นเอกสารของปีล่าสุด (เอกสารของปี 2024) - หนังสือรับรองการไม่เสียภาษี - หนังสือรับรองการยกเว้นภาษี - หนังสือรับรองจำนวนเงินเสียภาษี (เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดที่ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี)
จ.	ได้รับการใช้บังคับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีกิจการเจ้าของคนเดียว ※เหตุผลของการใช้บังคับกำหนดเฉพาะกรณีพิเศษที่ขจัดเท่านั้น	เอกสารแจ้งรายละเอียดที่ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีกิจการเจ้าของคนเดียว (เอกสารที่มีกรระบุเหตุผลการยกเว้นหรือลดหย่อน)
ฉ.	ได้รับการใช้บังคับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีสินทรัพย์ถาวร ※เหตุผลของการใช้บังคับกำหนดเฉพาะกรณีที่ดินเกิดการเปลี่ยนรูปไปจากรูปแบบมาตรฐาน หรือกรณีบ้านหรือสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมราคาได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ	หนังสือรับรองหัวข้อบันทึกสมุดทะเบียนภาษีสินทรัพย์ถาวร (เอกสารที่มีกรระบุเหตุผลการยกเว้นหรือลดหย่อน)
ช.	ได้รับการใช้บังคับการยกเว้นหรือลดหย่อนเบี้ยประกันของเงินบำนาญแห่งชาติ หรือการยกเว้นหรือลดหย่อน และผ่อนผันเบี้ยประกันของการประกันสุขภาพแห่งชาติ ※จำเป็นต้องรับรองสถานการณ์ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน ※ยกเว้นการลดเบี้ยประกันของการประกันสุขภาพแห่งชาติ	(1) กรณีของการยกเว้นหรือลดหย่อนเบี้ยประกันของเงินบำนาญแห่งชาติ (เอกสารด้านล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง)※ (ระยะเวลาการยกเว้นเป้าหมาย : กรกฎาคม 2024 ~ มิถุนายน 2025) - หนังสือแจ้งอนุมัติค่าผ่อนผันการจ่ายเบี้ยประกัน และการยกเว้นเบี้ยประกันของเงินบำนาญแห่งชาติ - หนังสือชี้แจงเหตุผลในการยกเว้นเบี้ยประกันของเงินบำนาญแห่งชาติ (2) กรณีของการยกเว้นหรือลดหย่อนและการผ่อนผันเรียกเก็บเบี้ยประกันของการประกันสุขภาพแห่งชาติ (เอกสารด้านล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง) - หนังสือแจ้งตัดสินอนุมัติการยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติ - หนังสือแจ้งตัดสินอนุมัติการผ่อนผันเรียกเก็บเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติ
ซ.	ได้รับการให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ระยะเวลาให้กู้ยืมหรือรันทัดสิน : 1 มกราคม 2024 ~ 31 มีนาคม 2025)	หนังสือแจ้งการตัดสินใจให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รวมถึงเงินกู้ยืมฉุกเฉินรายย่อย)
ณ.	เป็นแรงงานจ้างรายวันลงทะเบียนของกรมสวัสดิภาพแรงงาน ※ กรณีมีผู้ที่มีรายได้หลายคนในครัวเรือน จำเป็นต้องมีหลักฐานรับรองของผู้ที่มีรายได้ทุกคน	สมุดประจำตัวผู้ประกันตนสำหรับประกันการว่างงาน
ด.	มีนักเรียนมัธยมปลายซึ่งมีอายุเต็ม 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นสมาชิกครัวเรือนในปัจจุบัน ณ วันที่ 2 เมษายน 2024 อาทิ นักเรียนชั้นปี 4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาคค่ำแบบนอกเวลา ฯลฯ ※ มีบางกรณีอาจได้รับการอนุมัติเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าไว้ในเกณฑ์จำนวนเงิน	ใบรับรองการลงทะเบียนเรียน (เอกสารที่มีตราประทับตำแหน่งของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งนักเรียนมัธยมปลายผู้เป็นเป้าหมายกำลังเรียนอยู่) หรือบัตรประจำตัวนักเรียน ฯลฯ

ท่านที่มีเหตุผลพิเศษอื่นๆ เช่น รายได้ลดลงอย่างมากในช่วงปี 2024 ฯลฯ หรือท่านที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็น โปรดติดต่อฝ่ายวิชาการ